



**USAID**  
TỪ NHÂN DÂN MỸ



**The Asia Foundation**

## Tăng cường Quan hệ đối tác Công-Tư trong Quản lý Rủi ro Thiên tai và Khả năng Thích ứng của Cộng đồng tại Việt Nam



*Các chuyên gia của VCCI Đà Nẵng và chuyên gia về quản lý rủi ro thiên tai thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai tại Công ty Viettronimex tại Đà Nẵng nhằm xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai.*

Ảnh: Quý châu Á

### Các đối tác chính:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

### Thời gian:

4/2011 đến 12/2015

### Ngân sách dự kiến:

1.591.794 đô la

### Cơ quan thực hiện chính:

Quý châu Á

### Để biết thêm thông tin:

#### USAID Việt Nam

Tầng 15, tòa nhà Tung Shing  
2 Ngô Quyền  
Hà Nội, Việt Nam  
ĐT: 84-4-3935-1260  
<http://vietnam.usaid.gov>

Mặc dù số lượng sáng kiến giúp cộng đồng ứng phó với thiên tai đã tăng lên đáng kể nhưng hầu hết các sáng kiến lại chưa huy động có hiệu quả sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương trong công tác chuẩn bị và ứng phó với thiên tai. Do khả năng thích ứng của cộng đồng phụ thuộc nhiều vào khả năng phục hồi, tái thiết lập lại sản xuất và tiếp tục cung cấp việc làm cho lao động địa phương của khu vực tư nhân sau những hậu quả của thiên tai, nên việc doanh nghiệp chuẩn bị và ứng phó với thiên tai là rất quan trọng. Với hỗ trợ từ Văn phòng Trợ giúp Thiên tai Nước ngoài thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID/OFDA), Dự án Tăng cường Quan hệ đối tác Công-Tư trong Quản lý Rủi ro Thiên tai (QLRRTT) và Khả năng Thích ứng của Cộng đồng tại Việt Nam được thực hiện nhằm nâng cao khả năng thích ứng thiên tai bằng cách hợp tác với nhiều bên liên quan hơn, trong đó bao gồm các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, để nâng cao năng lực QLRRTT của các doanh nghiệp Việt Nam và hỗ trợ các sáng kiến tại địa phương ở những vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai.

Từ tháng 4/2011, dự án đã triển khai các hoạt động giúp xây dựng năng lực QLRRTT cho các doanh nghiệp Việt Nam ở các khu vực hay bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dự án tập huấn cho các doanh nghiệp về chuẩn bị ứng phó với thiên tai và giúp tăng cường quan hệ đối tác công-tư trong QLRRTT và các hoạt động cứu trợ thiên tai. Các quan hệ đối tác chiến lược có sự tham gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp khác, các cơ quan chính phủ liên quan như Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ Thiên tai và các tổ chức phi chính phủ địa phương giúp nâng cao năng lực chuẩn bị và ứng phó với thiên tai cho các doanh nghiệp và cũng tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Dự án hợp tác chặt chẽ với VCCI nhằm tiếp tục vận động chính sách và khuyến khích các sáng kiến về quan hệ đối tác công-tư và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động của dự án bao gồm đối thoại công-tư cấp vùng và cấp quốc gia, đề xuất của doanh nghiệp về nội dung của Luật Phòng chống Thiên tai và các sáng kiến địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và QLRRTT. Dự án đã có những bước tiến đáng kể hướng tới thiết lập cơ chế đối thoại công-tư, khuyến khích các sáng kiến quan hệ đối tác công-tư tại địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp để họ có tiếng nói cần thiết trong xây dựng chính sách.

### CÁC KẾT QUẢ

Dự án đã gần hoàn thành giai đoạn ba trong bốn giai đoạn hoạt động và đến nay đã hoàn thành giáo trình đào tạo về QLRRTT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng nhóm 120 giảng viên nòng cốt từ hơn 60 tổ chức, tập huấn cho hơn 1.500 cá nhân (gồm 30% là nữ và nhân viên từ hơn 1.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc 15 tỉnh, thành phố ở miền trung và miền nam) và thực hiện một loạt các hoạt động nghiên cứu và thí điểm nhằm củng cố quan hệ đối tác công-tư và tăng cường trách nhiệm xã hội liên quan đến ứng phó với thiên tai. Dự án đã xây dựng trang web ([www.ungphothientai.com](http://www.ungphothientai.com)) để các doanh nghiệp truy cập thông tin về QLRRTT, trong đó có các ấn phẩm và tài liệu tập huấn.